



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ แต่ต้องนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกือกลูกกับตำแหน่งที่ขอประเมินแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณานับระยะเวลาเกือกล นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และมติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนตัวนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมินไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ระดับชำนาญการ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	รายชื่อ/สังกัดผู้ได้รับคัดเลือก			ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
				ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด		
๑	๒๑๘๔	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแพร่	นายภูพาน แก้วอัศชาติ	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแพร่	เรื่อง ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวบ้านตอมิตรสุพรรณดิเด่นใน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นายสนธิ หิรัญพิพัฒน์พงศ์ - นางวารุณี ทะนันไชย	เรื่อง แนวทางส่งเสริมการควบคุม ภายในของกลุ่มเกษตรกรทำไร่ ผสมผสานทุ่งศรี
๒	๒๓๖๖	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ	นางสาวธิดาพร พรมเรียน	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ	เรื่อง การชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตร นาคำแคน จำกัด สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐	เรื่อง แนวทางการพัฒนาการควบคุม ภายในกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา โนนสวรรค์ - โพนแก้ว
๓	๓๑๐๒	นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ	กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชุมพร	นางสาวกัญฐมณี มีวิเศษ	นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ	กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชุมพร	เรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์ตลาดกลางพืชผล ทางการเกษตรมาบอำมฤต จำกัด สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๗๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นางสาวมณฑา ณ พัทลุง	เรื่อง แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด สู่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด